

# ‘ศิริ’ สั่งกกพ.สอบผูกขาด ดีล ‘จีพีเอสซี’ ซื้อหุ้นโกลว์

ยันไม่จำเป็นต้องตรวจสอบ กรณีซื้อหุ้นแสนล้าน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ

กรุงเทพธุรกิจ ● รมว.พลังงาน ยันไม่จำเป็นต้องตรวจสอบดีล “จีพีเอสซี” ซื้อ “โรงไฟฟ้าโกลว์” ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ สั่ง กกพ. ตรวจสอบการผูกขาดผลิตไฟ ด้านโฆษก กกพ.เผยยังไม่เข้าข่ายผูกขาดกิจการไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานและนายกรัฐมนตรีไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนของภาคเอกชนที่ต้องการให้กระทรวงพลังงาน ในฐานะกระทรวงต้นสังกัดของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะองค์กรอิสระที่กำกับดูแลกิจการไฟฟ้าของประเทศ เข้าไปตรวจสอบกรณีบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC ซึ่งเป็นบริษัทลูกของปตท. เข้าซื้อกิจการ โดยเข้าซื้อหุ้น 69.11% ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW ซึ่งภาคเอกชนตั้งข้อสังเกตว่า อาจเข้าข่ายผูกขาดกิจการไฟฟ้า และเป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อแข่งขันกับเอกชนของกลุ่มปตท. ที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ

นายศิริ ยืนยันว่า เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องไปตรวจสอบ เพราะเป็นการทำธุรกิจของบริษัท GPSC เพียงแต่ต้องดูว่าการดำเนินธุรกิจโดยปกตินั้น ไปเปลี่ยนแปลงขอบข่ายการแข่งขันหรือไม่ ซึ่งถ้ากระทบใคร ก็ไม่ต้องดำเนินการใด

“หากจะมองว่าเป็นการกระทบด้าน



ศิริ จิระพงษ์พันธ์

การแข่งขันนั้น ก็เป็นหน้าที่ของ กกพ.ที่จะดูแล ซึ่งยังไม่จำเป็นต้องสั่งการใดๆ เพราะเป็นหน้าที่ของ กกพ.อยู่แล้ว และเท่าที่ติดตามข้อมูลเบื้องต้นก็ไม่พบความผิดปกติ” นายศิริ กล่าว

นายวิระพล จิระประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และโฆษก กกพ. กล่าวว่า กกพ.ยังไม่ได้รับทราบข้อร้องเรียนของเอกชนกรณีดังกล่าว แต่เท่าที่ติดตามข้อมูลเบื้องต้นไม่พบว่าการซื้อกิจการโรงไฟฟ้าของบริษัท GPSC จะเป็นการผูกขาดกิจการไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท.เพราะไทยมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม 40,000 เมกะวัตต์ เป็นกำลังผลิตของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 20,000 เมกะวัตต์ กลุ่มบริษัทกัลฟ์ฯ 10,000 เมกะวัตต์ ขณะที่ GPSC หากรวมกับโกลว์ฯแล้วจะมีกำลังผลิต 4,800 เมกะวัตต์ ถือว่าไม่มาก หากเทียบกับรายอื่น

อีกทั้ง ที่ผ่านมามีการรับซื้อไฟฟ้าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ หรือ โครงการที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น การเปิดประมูลโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน รายใหญ่ (ไอพีพี) เมื่อปี 2550 มีเงื่อนไขห้าม ปตท.และบริษัทลูกร่วมประมูลเพื่อ

ป้องกันการผูกขาดกิจการไฟฟ้าจึงยังไม่เห็นว่าการดำเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายใด

ดังนั้น หาก กกพ.ได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวก็อาจต้องดูว่ามีกฎหมายใดที่เกี่ยวข้องอำนาจ กกพ. ซึ่ง พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน จะเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการแข่งขัน ลดการป้องกันการผูกขาดกิจการ แต่ขณะนี้ยังไม่พบว่าเข้าข่าย

นอกจากนี้หากบริษัท GPSC ซื้อกิจการโรงไฟฟ้าจากกลุ่มโกลว์เสร็จเรียบร้อยแล้วจะตั้งมาโอนย้ายใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานกับ กกพ.ที่เป็นขั้นตอนปกติ

ก่อนหน้านี้ นายเดิมชัย บุนนาค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC เคยให้ความคิดเห็นถึงกรณีเพลงของนายกรณ์ จาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ที่ออกมาระบุว่า การซื้อหุ้นของ GLOW ของ GPSC อาจก่อให้เกิดการผูกขาดกิจการไฟฟ้าของประเทศ

นายเดิมชัย ยืนยันว่า GPSC เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีบริษัท ปตท.ถือหุ้นเพียง 22% เท่านั้น และเมื่อควมรวมกิจการกับโกลว์แล้วจะทำให้ GPSC เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งไม่ใช่รายใหญ่ที่สุด ที่จะสามารถครอบงำตลาดด้านไฟฟ้าของประเทศได้ อีกทั้งกิจการไฟฟ้าของประเทศไทยมี กกพ.กำกับดูแล

สำหรับการซื้อหุ้นครั้งนี้คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 97,559 ล้านบาท และส่งผลให้บริษัทจำเป็นต้องเตรียมเพิ่มทุนจำนวน 7.4 หมื่นล้านบาท รวมถึงกู้เงินระยะสั้น 1.4 แสนล้านบาท